

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT), xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là một trong những nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ĐĐKTDT là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đây cũng là nội dung, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm phát huy sức mạnh nội lực cho công cuộc đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công".

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về ĐĐKTDT và phát huy sức mạnh ĐĐKTDT, những năm qua, cùng với các cấp, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh của khối ĐĐKTDT với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. MTTQ các cấp cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Tỉnh ủy thành chương trình phối hợp thống nhất hành động cụ thể, thiết thực để tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tôn giáo và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. MTTQ, các đoàn thể nhân dân và chính quyền đã có sự phối hợp chặt chẽ thông qua các quy chế phối hợp công tác và chương trình



Hội viên phụ nữ huyện Trấn Yên và người dân xã Nga Quán cùng Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào tham gia thực hiện mô hình "Đường tàu, đường hoa" góp phần xây dựng nông thôn mới.

hành động hằng năm, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống Nhân dân. MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư, thu hút đoàn viên, hội viên và tập hợp, đoàn kết nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành, các đoàn thể phát động, trọng tâm là các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng các mô hình dân vận khéo, mô hình học tập và làm theo lời Bác..., góp phần quan trọng vào những kết quả mà các cuộc vận động, các phong trào đã đạt được, đem lại sức lan tỏa và sự đổi thay tích cực ở cơ sở và trong đời sống nhân dân. Hết năm 2023, toàn tỉnh đã có trên 83% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 71% thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. Hằng năm, 100% thôn, bản, tổ dân phố tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT, tạo sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận trong nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 110/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(NTM), bằng 73,3% tổng số xã toàn tỉnh; có 37 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4/9 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. MTTQ đã thành lập, duy trì hoạt động 3.492 mô hình tổ tự quản/1.356 thôn, bản, tổ dân phố; trong đó, có gần 800 tổ tự

quản ĐĐKTDT đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đề ra, theo MTTQ tỉnh, trước hết, cần đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ các cấp, hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao trong nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tuyên truyền, tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân nhằm động viên và khơi dậy các nguồn lực to lớn trong nhân dân; khơi dậy ý chí, khát vọng của người dân thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng đó, cần động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng,

ngợi chính đáng của nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy có các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố xem xét giải quyết, trả lời kịp thời những kiến nghị, đề nghị chính đáng của nhân dân nhằm củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Mặt khác, cần tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của MTTQ các cấp, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận có trình độ, năng lực, kỹ năng vận động quần chúng, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của mặt trận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thường xuyên kiện toàn và phát huy vai trò hoạt động của ban công tác mặt trận, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ hòa giải, các tổ tư vấn của MTTQ, người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân. Cần duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tổ tự quản ở thôn, bản, tổ dân phố để phát huy vai trò tự quản của người dân trong cộng đồng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Bên cạnh đó, việc biểu dương, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động sẽ là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với cá nhân, tập thể trong xã hội để họ tiếp tục nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ cho quê hương, đất nước cũng như lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Đặc biệt, cần chăm lo tổ chức chất lượng, hiệu quả Ngày ĐĐKTDT ở thôn, bản, tổ dân phố vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam 18/11 hằng năm, tạo không khí, tinh thần phấn khởi, làm điểm nhấn khơi dậy, vun đắp niềm tự hào và ý thức đoàn kết, sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội xây dựng, củng cố, tăng cường khối ĐĐKTDT.

THU HẠNH

Trong 5 năm (2019 - 2024), MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 120 tỷ đồng; làm mới và sửa chữa gần 15.000 nhà tạm cho hộ nghèo, hộ chính sách; vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ vật tư, cây, con giống, cấp phát thuốc khám chữa bệnh, phương tiện đi lại, hỗ trợ học sinh nghèo. Các phong trào, cuộc vận động vì người nghèo đã góp phần thực hiện có hiệu quả vào công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2024 giảm bình quân 3,65%/năm, cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 9,16%; ước thực hiện năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 5,45%.

quản hoạt động tiêu biểu xuất sắc; qua đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" được MTTQ triển khai sâu rộng, thu được nhiều kết quả thiết thực, cũng là một minh chứng rõ nét cho vai trò của MTTQ trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết.

Để tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc tuyên truyền, tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh của

hiệu quả thực hiện các cuộc vận động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", "Quỹ cứu trợ" để cùng với các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai tốt chương trình giảm nghèo bền vững, các chương trình an sinh xã hội, vì người nghèo... Đồng thời, cần thực hiện tốt vai trò của MTTQ trong việc tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời tổng hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến

Tin văn

■ Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành trên 1.150 văn bản, bao gồm: 30 nghị quyết, 7 chỉ thị, 2 đề án, 3 quy định, 42 chương trình, 35 kế hoạch, 205 quyết định, 190 kết luận, 110 thông báo, 452 công văn, 18 tờ trình... để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời, thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Theo đó, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

■ Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã kiểm tra 412 tổ chức đảng và 2.247 đảng viên; trong đó có 1.343 cấp ủy viên; giám sát chuyên đề 214 tổ chức đảng và 996 đảng viên; trong đó, có 666 cấp ủy viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 128 đảng viên; trong đó, có 36 cấp ủy viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 506 tổ chức đảng; kiểm tra thi hành kỷ luật trong đảng đối với 504 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 487 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 190 tổ chức đảng, 410 đảng viên; trong đó, có 391 cấp ủy viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức đảng, 36 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 59 đảng viên.

■ Thực hiện công tác xây dựng Đảng, 9 tháng năm

2024, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã kết nạp 128 đảng viên, bằng 85,3% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 115 đảng viên dự bị; cho ra khỏi Đảng 8 đảng viên; xóa tên 6 đảng viên; chỉ đạo tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 627 đảng viên. Cùng đó, Đảng bộ thành phố quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc sinh hoạt Đảng trên ứng dụng nền tảng số "Sổ tay Đảng viên điện tử" đến 100% các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng.

HỒNG OANH